



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

<http://pr.prd.go.th/trang> : prtrang@hotmail.com

จังหวัดตรังจัดประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย เพื่อร่วมมือรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในส่วนภูมิภาค”

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายสาธิต นราวิสุทธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย เพื่อร่วมมือรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในส่วนภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

สถานการณ์ปัญหาเสพติดในประเทศไทย หลังจากที่มีรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดเมื่อปี 2546 และได้มีการดำเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทำให้สถานการณ์ปัญหาเสพติดลดความรุนแรงลงจนกระทั่งอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้หวนกลับมาเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีผลการสำรวจความรุนแรงของปัญหาเสพติดเมื่อปี 2547 พบว่า ร้อยละ 1.8 และความรุนแรงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่าความรุนแรงของปัญหาอยู่ที่ร้อยละ 23.4 ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากพลังแผ่นดินของทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเสพติด และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย โดยทรงขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติในการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเสพติด รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้สถานการณ์ยาเสพติดลดความรุนแรงลง รัฐบาลจึงได้กำหนดกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด นอกจากนี้ยังมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเสพติดโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่า Area Approach โดยยึดจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา ให้พื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางสังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเร่งแก้ไขไปพร้อมกัน และจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง